



ประกาศเทศบาลตำบลยางหล่อ  
เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลยางหล่อ  
ปี ๒๕๖๕

ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาขยะล้นเมือง นับวันปริมาณขยะเริ่มทวีคูณเพิ่มขึ้น เป็นปัญหาให้ทุกคนในชาติต้องตระหนักและร่วมมือกันแก้ไขปัญหา กระทรวงมหาดไทยหนึ่งในหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ กระทรวงมหาดไทยจึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ตามแนวทางพระราชรัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย โดยกำหนดกรอบการดำเนินงาน ๓ ขั้นตอน ในการวางแผนและกำหนดมาตรการ คือ ต้นทาง (ลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด) กลางทาง (เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บขนขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองท้องถิ่น) และปลายทาง (ขยะมูลฝอยได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ) และนำหลัก ๓Rs หรือ ๓ช คือ Reduce (ใช้น้อย) Reuse (ใช้ซ้ำ) และ Recycle (นำกลับมาใช้ใหม่) และหลักพระราชรัฐ ประกอบด้วย ภาครัฐราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคประชาสังคมและประชาชน นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา

เทศบาลตำบลยางหล่อตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนจึงได้มีการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศไทย แผนยุทธศาสตร์ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เทศบาลตำบลยางหล่อมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้มีการลดการเกิดขยะมูลฝอยทุกวิถีทาง ตั้งแต่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มุ่งเน้นการลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม และซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยส่งเสริมการคัดแยกตั้งแต่ต้นทางโดยใช้หลัก ๓Rs หรือ ๓ช สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมและขนส่งขยะมูลฝอย เพื่อนำไปจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ สนับสนุนและส่งเสริมการมอบหมายให้เอกชนเป็นผู้ดำเนินการเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอยโดยใช้หลักพระราชรัฐให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลยางหล่อมีการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลยางหล่อ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายเหมราช หาญเชิงชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลยางหล่อ